



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

อบต.หนองคู

สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	
บทนำ	
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
1.3 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	2-4
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	5-7
-รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8-17
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	18-19
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์	
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านสาธารณสุข	
6.1 แผนงานสาธารณสุข	21-25
-รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2)	
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)	27

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567
ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และมาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตามรูปแบบภายใต้หลักพระราชรัฐ รวมทั้งเพื่อให้กระบวนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมนั้น ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนร่วม และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง*“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน

โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวิธีการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

บทนำ

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ ต้องดำเนินการ

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค	เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี ความทนทาน ส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืน และ ส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 .การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจรากฐาน และแข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อเตรียมความ พร้อมในการรับ การเป็น ศูนย์กลางทางการตลาด และเชื่อมโยงสู่ประเทศไทย ประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	1.พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานให้เอื้อต่อการ พัฒนาในด้านต่างๆ	1.คณะและ ชุมชน	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค	เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี ความทนทาน ส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืน และ ส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจรากฐาน และแข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 .การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อเตรียมความ พร้อมในการรับ การเป็น ศูนย์กลางทางการตลาด และเชื่อมโยงสู่ประเทศไทย ประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	1.พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานให้เอื้อต่อการ พัฒนาในด้านต่างๆ	2.อุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	หมวดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความ มั่นคงทางอาหารและยกระดับ โภชนาการและส่งเสริม การเกษตร	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้าง ความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ฐานรากและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ การ และขีดความสามารถ ในการแข่งขันและปศุสัตว์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา การพัฒนา การเกษตร	2.ส่งเสริมการเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์ การเกษตร	3.การเกษตร	สำนักปลัด

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>หมวดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>เป้าหมายที่ 15 ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อกรกลางสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตามสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>3.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.</p>	<p>4.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง</p>	<p>หมวดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เต็มไปด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน</p>	<p>เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบในระดับครอบครัว</p>	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>4.การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>5.การรักษาความสงบภายใน</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต</p>	<p>เป้าหมายที่ 4 สร้างพลังที่ประจักษ์ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>5.ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>6 การศึกษา การศึกษา</p>	<p>กองการศึกษา</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต</p>	<p>เป้าหมายที่ 4 สร้างพลังที่ประจักษ์ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>6.ส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>7 การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทาง สังคม	หมวดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้าม รุ่นลดลง และมีความ คุ้มครองทางสังคมที่ เพียงพอ เหมาะสม	เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่าง เพศ และเสริมอำนาจให้แก่ สตรีและเด็กหญิง	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่ มีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา สังคมและทรัพยากร มนุษย์	7.ส่งเสริมและ สนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนในสังคมใหม่ คุณภาพชีวิตที่ดี	8.สังคม สงเคราะห์	กอง สวัสดิการ ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีมี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา การเมือง - การ บริหาร	8.ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรที่มีทัศนคติ และจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน สร้างความ โปร่งใสตรวจสอบได้	9.บริหาร งานทั่วไป	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีมี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา การเมือง - การ บริหาร	9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน การปกครองระบบ ประชาธิปไตยและการ พัฒนาท้องถิ่น	10.สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง	เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ มีสุขภาพดีและส่งเสริมความ เป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุก วัย	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา สาธารณสุข	10.การสาธารณสุขและ ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนามือของ ประชาชน	11 สาธารณสุข	สำนักปลัด
6 ยุทธศาสตร์	13 หมวดหมาย	17 เป้าหมาย	4 ยุทธศาสตร์	8 ยุทธศาสตร์	6 ยุทธศาสตร์	10 กลยุทธ์	11 แผนงาน	1 สำนัก/ 4กอง

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	14	9,445,900	10	11,179,000	9	20,100,000	5	20,100,000	38	41,728,900
(2) แผนงานทะเลและชุมชน	-	-	-	-	1	250,000	1	1,000,000	-	1,000,000	2	1,250,000
รวม	-	-	14	9,445,900	11	11,429,00	10	21,100,000	5	21,100,000	40	42,978,900
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร												
2.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร.												
(1) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ												
3.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคม และทรัพยากรมนุษย์											
4.1 กลยุทธ์...การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
(1) แผนงานการรักษาสภาพภายใน	-	-	2	150,000	2	150,000	2	150,000	2	150,000	8	600,000
4.2 กลยุทธ์...ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน												
(1) แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 กลยุทธ์...ส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
(1) แผนงานการสาธิตวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุน เด็กสตรีคนพิการ คนชราผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี.												
(1) แผนงานส่งเสริมสตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	2	150,000	2	150,000	2	150,000	2	150,000	8	600,000

แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร												
5.1 กลยุทธ์.. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้												
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 กลยุทธ์.. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบบประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
6.1 กลยุทธ์.. การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน												
(1) แผนงานสาธารณสุข	-	-	8	160,000	8	160,000	8	160,000	8	160,000	8	640,000
รวม	-	-	8	160,000	8	160,000	8	160,000	8	160,000	8	640,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	24	9,755,900	21	11,739,000	20	21,410,000	15	21,410,000	80	44,218,900

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเดิม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประเทศไทยและการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ

การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุทิศทรัพยากรและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนายเขตฯ จำนวนถู ถึงบ้านนางวิรัช โชคบัณฑิต บ้านหนองคู หมู่ที่ 1	เพื่อสามารถระบายน้ำได้เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่งพร้อมแก้ปัญหาในระยะทาง	วางท่อ คค.0.40X1.00 ม. 100 ม.	-	120,000	-	-	-	จำนวนทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นและการระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่งพร้อมแก้ปัญหาในระยะทาง	กองช่าง
2	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนางถาวร จำนวนถู ถึง บ้านนางทรงรัตน์ บุญพา บ้านหนองคู หมู่ที่ 1	เพื่อสามารถระบายน้ำได้เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่งพร้อมแก้ปัญหาในระยะทาง	วางท่อ คค.0.40X1.00 ม. 155 ม.	-	-	186,000	-	-	จำนวนทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นและการระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่งพร้อมแก้ปัญหาในระยะทาง	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กช่วงบ้านนายประยูร ชำนาญ ถึง บ้านนายอุทิศ ชำนาญ บ้านหนองคู หมู่ที่ 1	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่ง พร้อมแก้ปัญหาระยะทาง 81 ม.	วางท่อ ศก.0.40X1.00 ม. -	-	-	97,000	-	จำนวนทางระบายน้ำ เพิ่มขึ้นและการ ระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ สะดวกแก่ปัญหา ท่วมซึ่ง	กองช่าง	
4	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายร่วม โสภาเพชร ถึงบ้านนายนาว่า ทองพันลำ บ้านหนองคู หมู่ที่ 1	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่ง พร้อมแก้ปัญหาระยะทาง 81 ม.	วางท่อ ศก.0.40X1.00 ม. -	-	-	97,000	-	จำนวนทางระบายน้ำ เพิ่มขึ้นและการ ระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ สะดวกแก่ปัญหา ท่วมซึ่ง	กองช่าง	
5	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายปราโมทย์ ที่หนองสังข์ถึงบ้าน นาย สมคิด บุบผารรรณา บ้านหนองคู หมู่ที่ 1	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่ง พร้อมแก้ปัญหาระยะทาง 78 ม.	วางท่อ ศก.0.40X1.00 ม. -	-	-	93,000	-	จำนวนทางระบายน้ำ เพิ่มขึ้นและการ ระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ สะดวกแก่ปัญหา ท่วมซึ่ง	กองช่าง	
6	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กช่วงบ้าน นายเชษา มอญขาม ถึงบ้าน นายบรรพต พงษ์ศรีระพีง บ้านหนองคู หมู่ที่ 1	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่ง พร้อมแก้ปัญหาระยะทาง 165 ม.	วางท่อ ศก.0.40X1.00 ม. -	-	-	198,000	-	จำนวนทางระบายน้ำ เพิ่มขึ้นและการ ระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ สะดวกแก่ปัญหา ท่วมซึ่ง	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. กอปรุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างถนนที่มลฤกษ์ ช่วงที่นานางรุ่งมภา ชำนาญถึงร นางปราณี ชำนาญ บ้านหนองคู หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 2.50 ม. ยาว 580 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	-	137,000	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำสะพานหนองคู-ลำห้วยยาง บ้านหนองคู หมู่ที่ 1	การปรับปรุงปริมาณน้ำที่ต้อง การไหลไหลผ่าน ปริมาณ เร็วของน้ำ หรือใช้ในการ กักเก็บน้ำได้	จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	50,000	-	ก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ำ เป็นไปตาม มาตรฐาน	การปรับปรุงปริมาณน้ำ ที่ต้องการไหลไหลผ่าน ปริมาณความเร็วของน้ำ หรือใช้ในการกักเก็บ น้ำได้	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนที่มลฤกษ์ บ้านหนองคู-บ้านใหม่ลาด บ้านหนองคู หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม. ยาว 1000 ม. หนา 0.10 ม.	-	475,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
10	โครงการเสริมผิวถนนที่เทศบาล กรีก ชำนาญวังชัยบ้านหนองเรือ ถึง บ้านสว่างนิคม บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 7.00 ม. ยาว 2,450 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	6,053,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องการพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุทธสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างโคมเอนกประสงค์ จุดอาคารเรียนฯฯฯ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ที่มีสถานที่ตั้ง กิจกรรมและเล่นทางการ	กว้าง 20.00 ม. ยาว 10 ม.	-	-	-	800,000	-	โคมเอนกประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน การก่อสร้าง	ประชาชนในพื้นที่ มีสถานที่จัดกิจกรรม และเล่นทางการ	กองช่าง
12	โครงการเสริมสิ่งแวดล้อมที่ศึกษาคอน กรีต ช่วงสี่แยกกองทุนหมู่บ้าน ถึงบ้านนายสุทธาน เมศรปัญญา บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.04	-	-	-	617,000	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ต่อคอนกรีตเดิม) ถนนหลังคัน คลองลำห้วยน้อย บ้านคอมมะเกลือ หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 3.50 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15	-	415,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ช่วงถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.124-06ถึงไร่บาง บัวพันธ์ จันตา) บ้านคอมมะเกลือ หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 3.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.10	-	17,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อกรพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการเสริมความยืดหยุ่นที่तिकคอบนกรีต ช่วงบ้านบางลำพู รัชมีคาวา ถึง โรงเรียนบ้านดอนมะเกลือ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม. ยาว 460 ม. หนา 0.04 ม.	-	811,900	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำกับค	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
16	โครงการเสริมความยืดหยุ่นที่तिकคอบนกรีต ช่วงที่ถนนสายสงกราบศ์ ค่ายา ถึง บ้านนายชูชาติ ชำนาญ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	970,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำกับค	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กช่วงไร่ยายถาวร ปศุพิ ถึงไร่ นางรัตนา ผาคำ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 630 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,663,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำกับค	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กช่วงบ้านนางธิศาพร ชำนาญ ถึง บ้านบางอุยแปลง เขียวโสภา บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 360 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	950,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำกับค	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมะเกลือ – บ้านอ่างทอง บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 3100. ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	10,230,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกช่วงศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสะอาด ถึงไร่ นายเลิศชัย วงษ์รัตตะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	57,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงนางา่งไร่ นาคโพน ถึงนางา่งฝัด แก้วพวงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 300. ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	1,188,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกช่วงนายายทองสี จำนวนถึง นายบัวพันธ์ จำนวนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	เพื่อเพิ่มการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	-	-	144,000	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมหลักทางนา นางเล นาคโทม ถึง นายอุทัย มะตอยกัก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	-	-	98,000	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กช่วงทางโค้งบ้านนายธวัช เรือนบุตร ถึง บ้านนายพศ บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 2.50 ม. ยาว 67. ม. หนา 0.15 ม.	-	110,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กช่วงบ้านบางบัวเย็นง ธาริผล ถึง บ้านบางปนา พื้นที่ดอนเค็ง บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 450. ม. หนา 0.15 ม.	-	1,188,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างท่อส่งประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ซม.ม. บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอ	จำนวน 1 แห่ง	-	-	500,000	-	-	ท่อส่งน้ำประปาเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุทกศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงนา นายสมนึก ชำนาญ ถึงนางางวาสนา ผาศิบ บ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 8	เพื่อเพิ่มการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 840 ม. หนา 0.10	-	500,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงนายเฉลิม ชาวไทย ถึงวัดแจ้งพระโพธิญาณ บ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 8	เพื่อเพิ่มการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.	-	475,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
29	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ ช่วงบ้าน นายประสพโชค ผลานิสค์ ถึง สระน้ำหนองใหญ่ บ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 8	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ระยะทาง 83 ม.	วางท่อ คก.0.40X1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ระยะทาง 83 ม.	-	99,000	-	-	-	จำนวนทางระบายน้ำ เพิ่มขึ้นและการ ระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ สะดวกแก่เชิงปัญหา น้ำท่วมซึ่ง	กองช่าง
30	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กช่วงนายสมนึก พงษ์สระพัง ถึงสระน้ำธารารณ ประโยชน์ บ้านสว่างนิคม หมู่ที่ 9	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ระยะทาง 155 ม.	วางท่อ คก.0.40X1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ระยะทาง 155 ม.	-	185,000	-	-	-	จำนวนทางระบายน้ำ เพิ่มขึ้นและการ ระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ สะดวกแก่เชิงปัญหา น้ำท่วมซึ่ง	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อการพัฒนามาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	โครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซ้ำงสายทางบ้านสร้างนิคม – บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านสร้างนิคม หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้างข้างละ 1.00 ม. ยาว 3,625 ม. หนา 0.15 ม. ๕	-	4,785,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงไร่บ้ายร่วม วนาโลต ถึง วนานางบัวพุด นิสิศา บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.10	-	115,000	-	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
33	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนางบัวพิดา ชำนาญ ถึง บ้านนางธัญชา ชำนาญ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10	เพื่อสามารถระบายน้ำได้เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	วางท่อ ศก.0.40X1.00 ม. พร้อมบ่อกักน้ำ ระยะทาง 85 ม.	-	150,000	-	-	-	จำนวนทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นและการระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้สะดวกถึงปัญหาที่ท่วมซึ่ง	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนางสมฤดี มังกรแก้ว ถึง บ้านนางจันได รัตนะ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15	-	-	-	-	712,000	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	โครงการเสริมสิ่งแวดล้อมที่ศึกษาคอนกรีต ช่วงบ้านนายปัญญา ศาลชัยภูมิ ถึง บ้านนายวีระ ไชคัมภีร์ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5.00 ม. ยาว 265 ม. หนา 0.04 ม.	-	-	467,000	-	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตุ	เพื่อสามารถระบายน้ำได้ เร็วและป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ตำบลหนองตุ	กว้าง 0.30 ม. ยาว 70 ม. ลึก 0.50 ม.	-	-	175,000	-	-	จำนวนทางระบายน้ำ เพิ่มขึ้นและการ ระบายน้ำดีขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ สะดวกแก่ปัญหาหน้า ท่วมซึ่ง	กองช่าง
38	โครงการรพทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตุ	เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาด เรียบร้อยสวยงามและ สะดวกแก่การทำงาน	คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ศึกษาคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.	-	-	158,000	-	-	การรพทลานเป็นไปตาม มาตรฐานกำหนด	เพื่อให้พื้นที่มีความ สะอาดเรียบร้อย สวยงามและสะดวก แก่การทำงาน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ก. ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals เป็นหมายเหตุที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ

การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องการพัฒนาในด้านต่างๆ

(2) แผนงาน นครและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ช่างบ้านคอนมะเกลือ ถึง ช่างนายสุริยนต์ พงษ์สระพัง บ้านคอนมะเกลือ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง 1,000 เมตร	-	-	-	1,000,000	-	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องการพัฒนาในด้านต่างๆ
 (2) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งชุดโครม 1.ลานตากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2.หน้าบ้านนายประยัญ เอ็ดดูเอียว 3.หน้าบ้านนางวนิดา ชำนาญ 4.หน้าบ้านนายออด ชำนาญ 5.แยกไร่บางจันต์ รัตนะ 6.หน้าบ้านนางประมุข โสภักษา 7.หน้าบ้านนางลำไย สุวรรณคำ 8.หน้าบ้านนายสำรวย ชำนาญ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง 360 เมตร ชุดโครม 8 ชุด ชุดโคมไฟพร้อมอุปกรณ์	-	-	250,000	-	-	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตำบลสังคมและทรัพยากรมนุษย์

4.1 กอยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ	เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่	ประชาชนในเขตตำบลหนองคู	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละ 90 ของประชากรมีความรู้ ประชากรมีจิตสำนึก ความเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติด	พื้นที่ตำบลหนองคู ปลอดภัยจากยาเสพติด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองคู	-	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองคูมีความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พหุสาขาที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ค.Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตำบลสาธารณสุข

6.1 กลยุทธ์ การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	บ้านหนองคู หมู่ที่ 1	-	-	20,000	-	20,000	ร้อยละ 90 ของประชากรมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก	ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด
2	โครงการการพัฒนาในระบบสุขภาพบาลีนโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณรอบๆ	บ้านหนองคู หมู่ที่ 1	-	20,000	-	20,000	-	เกิดสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน ชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ	ประชาชนมีสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในครัวเรือน มีกิจกรรมรัก มีความอ่อนน้อมมีความรักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด

6. บุพศาคาสาคร์ การพัฒนาตำบลสาธาณสุข

6.1 กลยุทธ์ การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

(1) แผนงาน สาธาณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพ บาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งภายในบ้านและบริเวณ รอบๆ	บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	-	20,000	20,000	20,000	20,000	เกิดสภาพแวดล้อมใน หมู่บ้าน ชุมชน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ	ประชาชนมีสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน มีกิจกรรมครัว ที่มีความอบอุ่นมีความรัก เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด
4	โครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมและป้องกันการ เกิดโรคไข้เลือดออก	บ้านดอน มณฑลือ หมู่ที่ 3	-	20,000	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ 90 ของ ประชากรมีความรู้ความ เข้าใจถึงอันตราย ของโรคไข้เลือดออก	ประชาชนปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด
5	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญห ยาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจ วัย รุ่นในชุมชน) ของพุทธกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มี ปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ เพื่อ ปรึกษาปรึกษา แนะนำ ที่ถูกต้องเหมาะสม จากผู้ เชี่ยวชาญ หรือเพื่อนอาสา สมัครที่ผ่านการอบรม	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	-	20,000	-	-	-	ร้อยละ 90 ของ ประชากรมีความรู้ความ เข้าใจถึงอันตราย ของโรคไข้เลือดออก	ประชาชนปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด
6	โครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมและป้องกันการ เกิดโรคไข้เลือดออก	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	-	-	20,000	-	-	ร้อยละ 90 ของ ประชากรมีความรู้ความ เข้าใจถึงอันตราย ของโรคไข้เลือดออก	ประชาชนปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามมาตรฐานสุข

6.1 กลยุทธ์ การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งภายในบ้านและบริเวณ รอบๆ	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	-	-	-	20,000	-	เกิดสภาพแวดล้อมใน หมู่บ้าน ชุมชน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ	ประชาชนมีสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน มีกิจกรรมครัว ที่มีความอบอุ่นมีความรัก เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	สำนักงาน รับผิดชอบ
8	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมและป้องกันการ เกิดโรคไข้เลือดออก	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	-	-	-	20,000	ร้อยละ 90 ของ ประชากรมีความรู้ความ เข้าใจถึงอันตราย ของโรคไข้เลือดออก	ประชาชนปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก	สำนักงาน รับผิดชอบ	
9	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ตำบลโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งภายในบ้านและบริเวณ รอบๆ	บ้านหนอง หญ้าฆ่า หมู่ที่ 5	-	20,000	20,000	20,000	20,000	เกิดสภาพแวดล้อมใน หมู่บ้าน ชุมชน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ	ประชาชนมีสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน มีกิจกรรมครัว ที่มีความอบอุ่นมีความรัก เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	สำนักงาน รับผิดชอบ

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.1 กลยุทธ์ การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ บาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งภายในบ้านและบริเวณ รอบๆ	บ้านหนอง คินคำ หมู่ที่ 8	-	20,000	20,000	20,000	20,000	เกิดสภาพแวดล้อมใน หมู่บ้าน ชุมชน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ	ประชาชนมีสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน มีที่รอบครัว ที่มีความอบอุ่นมีความรัก เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด
11	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ บาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งภายในบ้านและบริเวณ รอบๆ	บ้านสว่างนิคม หมู่ที่ 9	-	20,000	20,000	20,000	20,000	เกิดสภาพแวดล้อมใน หมู่บ้าน ชุมชน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ	ประชาชนมีสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน มีที่รอบครัว ที่มีความอบอุ่นมีความรัก เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด
12	โครงการอบรมหมอชาวบ้าน ในพระราชประสงค์	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมี ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล เบื้องต้น การรักษาโรคเบื้องต้น การใช้ยาสามัญประจำบ้าน การ CPR การใช้เครื่อง AED	บ้านทรัพย์ เจริญ หมู่ที่ 10	-	20,000	-	-	-	ร้อยละ 90 ของผู้เข้า ร่วมอบรมมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความรู้เกี่ยว กับการพยาบาลเบื้องต้น	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.1 กลยุทธ์ การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสารไอโอดีน และตระหนักถึงความสำคัญของสารไอโอดีน	บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10	-	-	20,000	-	-	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารรถเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความรู้เรื่องสารไอโอดีน และตระหนักถึงความสำคัญของสารไอโอดีน	สำนักงานปลัด
14	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10	-	-	-	20,000	-	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก	ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก	สำนักงานปลัด
15	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณรอบๆ	บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10	-	-	-	20,000	-	เกิดสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน ชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ	ประชาชนมีสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในครัวเรือน มีทัศนคติรัก มีความอบอุ่นมีความรักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	สำนักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตทางการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการบริการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รฟท.ทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.124-025 สาย บ้านทรัพย์เจริญ - อ่างเก็บน้ำหนองหิน (ช่วงรังงามอัมมชชา จำนวน ถึงอ่างเก็บน้ำ หนองหิน) บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10	เพื่อให้มีการคมนาคม	กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.15	-	-	-	7,260,000	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็น ไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาฯท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครุภัณฑ์ 1 พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

7.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ก่อสร้าง	สร้างรั้วสาย 18 V จำนวน 2 เครื่อง	-	10,000	-	-	-	มีอุปกรณ์พร้อมในการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพื่มนำขึ้น ครึ่งที่ 1 พ.ศ. 2567
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู